

## ข่าวหนังสือพิมพ์ (4)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 4 ธ.ค. 2561 หน้า 7 เรื่อง แหล่งปิโตรเลียม

# ‘กฤติศ’ ชงผลประมูลปิโตรฯ จับตากรรม.ชัชวาทธ.ค.นี้

**กรุงเทพธุรกิจ ● บอร์ดปิโตรเลียม สรุปผล**  
พิจารณาข้อเสนอยื่นประมูลแหล่งเอราวัณ  
และบงกช ส่งให้รมว.พลังงานพิจารณาแล้ว  
จับตากรรม.เดือน ธ.ค.นี้ ชัชวาท ปตท.สผ.และ  
เซฟรอน ใครจะชนะการประมูล

นายกฤติศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวง  
พลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการ  
ปิโตรเลียม เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการฯ  
ได้สรุปผลการพิจารณาข้อเสนอของเอกชน  
ที่ยื่นประมูลแหล่งเอราวัณและบงกช  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งเรื่องให้  
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงพลังงานพิจารณา เพื่อเตรียม  
นำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)  
คัดเลือกผู้ชนะการประมูลทั้ง 2 แหล่ง  
ภายในเดือนธ.ค.นี้ ตามขั้นตอนต่อไป

“คณะกรรมการฯไม่จำเป็นต้อง  
ประชุมอีก เพราะได้สรุปผลการคัดเลือก  
ส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
ไปแล้ว ส่วนจะเสนอเข้าครม.เมื่อไหร่  
นั้นไม่สามารถตอบได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา  
ของท่านรัฐมนตรีฯ” นายกฤติศ กล่าว

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ  
ปิโตรเลียม ที่มีนายกฤติศ เป็นประธาน เมื่อ  
วันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการ  
พิจารณาการให้สิทธิสำรวจและผลิต  
ปิโตรเลียม ได้นำเสนอผลการพิจารณา  
ข้อเสนอของเอกชนที่ยื่นประมูลแหล่ง  
เอราวัณและบงกช ประกอบด้วย แปลง  
G1/ 61 (แหล่งเอราวัณ) มี 2 ราย ได้แก่  
บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์  
จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็มพีจี 2 (ประเทศไทย)

จำกัด ในเครืออูบาตาลา และบริษัท  
เซฟรอน ไทยแลนด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด  
ร่วมกับ บริษัท มิตรชูย์ ออยล์ เอ็กซ์โพลเรชั่น  
คัมปานี ลิมิเต็ดฯ

ส่วนแปลง G2/61 (แหล่งบงกช)  
ได้แก่ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท เซฟรอน  
ไทยแลนด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท  
มิตรชูย์ ออยล์ เอ็กซ์โพลเรชั่น คัมปานี  
ลิมิเต็ดฯ

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับ  
ผลการคัดเลือกข้อเสนอของเอกชน  
ที่ยื่นประมูลแหล่งเอราวัณและบงกชแล้ว  
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้  
และยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะนำเสนอ  
เข้าสู่การพิจารณาของครม.ได้ทันวันที่  
4 ธ.ค.นี้หรือไม่

รายงานข่าวระบุว่า การยื่นซองประมูล  
ซองที่ 1-3 ประกอบด้วย ซองที่ 1 เอกสาร  
ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบการปิโตรเลียม  
ตามกฎหมาย, ซองที่ 2 เอกสารข้อเสนอ  
ด้านหลักการและเงื่อนไขการให้หน่วยงาน  
ของรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุน, ซองที่ 3 เอกสาร  
ข้อเสนอด้านเทคนิค ซึ่งประกอบด้วย  
แผนงานช่วงเตรียมการ แผนงานการสำรวจ  
และแผนการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม  
โดยหลักเกณฑ์การให้คะแนน ผู้ชนะการ  
ประมูลนั้น กำหนดสัดส่วนพิจารณาออกเป็น  
ราคาก๊าซต้องต่ำไว้ที่ 65%, การแบ่งกำไร  
แก่รัฐไว้ที่ 25% โบนัสแก่ภาครัฐไว้ที่ 5%  
และการจ้างงานคนไทยไว้ที่ 5%